

Số: 3805/UBND-KT

Thuận An, ngày 10 tháng 10 năm 2024

V/v tổ chức kỷ niệm Ngày
Tiêu chuẩn Thế giới
14/10/2024

Kính gửi:

- Các ban ngành, đoàn thể thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 1005/SKHCN-TĐC ngày 07/10/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2024 với chủ đề: **“Tiêu chuẩn phục vụ các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) – Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn”** (Standards for SDGs – Our shared vision for a better world).

Nhằm tuyên truyền kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới trên địa bàn thành phố. Xét đề xuất của Phòng Kinh tế tại Công văn số 543/KT ngày 08/10/2024, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các ban ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2024, với các nội dung sau:

1. Hình thức và nội dung tuyên truyền

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và nhân dân về vai trò quan trọng của Tiêu chuẩn cụ thể như sau:

- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử thành lập Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2024 trên Đài Truyền thanh thành phố (Đính kèm nội dung tại Phụ lục I).

- Treo băng rôn tại trụ sở đơn vị với khẩu hiệu **“Nhiệt liệt chào mừng Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2024 – Tiêu chuẩn phục vụ các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) – Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn”** và đặt banner trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (Đính kèm nội dung tại Phụ lục II).

2. Thời gian:

- Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh vào ngày 14/10/2024.
- Treo băng rôn, đặt banner: Từ ngày 10/10/2024 đến ngày 20/10/2024.

Sau thời gian thực hiện kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10 đề nghị các ban ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường báo cáo gửi về Phòng Kinh tế tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở KHCN tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT





Phụ lục I

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14/10/2024 TRÊN ĐÀI TRUYỀN THANH

(Kèm theo Công văn số: 3805/UBND-KT ngày 10/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An)

Ngày 14-10 hàng năm được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, với mục tiêu đề cao vai trò của hoạt động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, đồng thời tôn vinh nỗ lực và sự đóng góp của những người đã và đang tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới là dịp để các quốc gia thành viên của Tổ chức ISO, IEC và ITU, trong đó có Việt Nam, triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiêu chuẩn đối với nền kinh tế thế giới, đặc biệt trong việc đáp ứng các yêu cầu của giới kinh doanh, giới công nghiệp, quản lý và người tiêu dùng ở mỗi quốc gia nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Hiện nay, Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), thành viên liên kết của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và thành viên chính thức của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Với tư cách là thành viên của ba tổ chức này, Việt Nam có quyền và có trách nhiệm tham gia tích cực vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam có thể vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ hơn. Đồng thời, chúng ta cũng cần đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở làm nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp, cũng như người tiêu dùng Việt Nam.

Chủ đề Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2024 là “Tiêu chuẩn phục vụ các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) – Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn” (*Standards for SDGs – Our shared vision for a better world*).

Dưới đây là toàn văn nội dung thông điệp:

Mục tiêu Phát triển Bền vững 9 - Công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng bền vững trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) thể hiện tầm nhìn chung vì hòa bình, thịnh vượng và phúc lợi của con người và cả hành tinh. Mỗi SDG đều đưa ra lời kêu gọi hành động khẩn cấp và việc đạt được chúng đòi hỏi nỗ lực chung của tất cả chúng ta.

Tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các giải pháp thực tế mà tất cả chúng ta đều có thể ủng hộ. Bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế, bạn trở thành một phần của giải pháp.

SDG 9 tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng phục hồi, thúc đẩy công nghiệp hóa toàn diện và bền vững, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tiêu chuẩn quốc tế là xương sống của tiến bộ toàn cầu. Chúng đảm bảo khả năng tương tác, an ninh và bền vững, thúc đẩy sự hợp tác toàn cầu để đẩy nhanh đổi mới thông qua AI.

Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một thế giới với cơ sở hạ tầng vững chắc, tăng trưởng công nghiệp bền vững và đổi mới vượt trội - được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo và được hỗ trợ bởi các tiêu chuẩn quốc tế - thúc đẩy chuyển đổi kinh tế, hôm nay và cho các thế hệ mai sau./.



Phụ lục II
BANNER TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM NGÀY
TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14/10/2024

(Kèm theo Công văn số: 3805/UBND-KT ngày 10/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An)

NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10-2024

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDG)-
TẦM NHÌN CHUNG CHO MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN

STANDARDS FOR SDGs- OUR SHARED VISION FOR A BETTER WORLD

